

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải quán triệt thật nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tập trung xử lý bệnh dịch tả lợn châu Phi và khắc phục hậu quả của bệnh dịch, những nơi đã xảy ra dịch bệnh không tái diễn. Giữ an toàn đàn lợn chưa mắc bệnh và thực hiện các giải pháp hiệu quả tìm đầu ra cho đàn lợn đến kỳ xuất bán. Tập trung phát triển các loại vật nuôi thay thế, nhất là con vật nuôi có chu kỳ sinh sản, xuất bán ngắn như: gia cầm, thủy sản để bù đắp sản lượng thịt lợn bị thiếu hụt. Tập trung thực hiện tốt nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án của UBND tỉnh về phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. Triển khai thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông, thực hiện nghiêm kỷ cương về mùa vụ, cơ cấu giống, mở rộng liên kết để trồng những cây có giá trị cao hơn có đầu ra cho sản phẩm. Đẩy nhanh việc tích tụ đất đai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn... nhằm tăng giá trị sản xuất trong nông nghiệp. Các ngành, các địa phương rà soát lại để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu dài năm đặt ra theo hướng ổn định, vững chắc. Khẩn trương rà soát, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính, nhất là xử lý thông tin qua đường dây nóng. Tập trung rà soát, xử lý theo luật đấu thầu thực hiện không đúng mục đích, không đúng cam kết, không có hiệu quả.

Về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khẩn trương thăm định các xã, huyện nông thôn mới đã đạt đủ các tiêu chí theo quy định, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Luật Đầu tư công bảo đảm tiến độ các công trình, chất lượng các dự án, khai thác các nguồn lực để bảo đảm cho các dự án được thực hiện đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách. Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên và môi trường, văn hóa - xã hội, bảo đảm phát triển toàn diện, không có xung đột. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, nhất là tài nguyên cát, tài nguyên nước, không khuyến khích việc khai thác tài nguyên cát trên các dòng sông. Tập trung thật cao cho công tác phòng, chống lũ, bảo theo phương châm "4 tại chỗ". Đẩy mạnh phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông. Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện chính sách đối với người có công, phần đấu hoàn thiện việc thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công trong năm nay. Tiếp tục siết lại kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Các

ngành, các địa phương phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, xây dựng và cấp phép đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tổng rà soát việc cấp phép và kiểm tra việc thực hiện đầu tư của các chủ đầu tư ở các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, chủ đầu tư nào chậm tiến độ, không thực hiện theo cam kết đầu tư, đầu tư sai mục đích, sử dụng đất kém hiệu quả thì kiên quyết thu hồi đất. Những chủ đầu tư nào kêu gọi, thu hút nhà đầu tư từ cấp sản xuất những ngành tốt việc thu, chi ngân sách. Khuyến khích của tỉnh kiên quyết thu hồi, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm. Các chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp phải ưu tiên thực hiện nghiêm việc đầu tư xử lý các chất thải, nước thải, khí thải. Khuyến khích và hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước, trong tỉnh có năng lực đầu tư vào tỉnh.

Về việc triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất như nội dung văn bản của Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo của UBND tỉnh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối

năm 2019; tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"; kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo kết quả thẩm định đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị của tỉnh theo Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước bằng việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận rất bài bản, kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc phân công nhiệm vụ, quy trách nhiệm đối với các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên rõ ràng. Công tác thông tin tuyên truyền bám sát cơ sở và kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả rõ rệt. Các đồng chí lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy các cấp thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua

đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống

nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình trình tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo văn bản tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại kỳ họp ngày 27/6. Đối với đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh theo Quy định số 09 của Ban Bí thư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành trong tháng 8/2019.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết thống nhất với tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Tại kỳ họp ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và biểu quyết nhất số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

Đồng ý giới thiệu đồng chí Hoàng Việt Huy, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tiên Hải để Hội đồng nhân dân huyện Tiên Hải bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(*Tiếp theo trang 1*)

tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và một số công tác khác được thực hiện hiệu quả. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sở đã xác minh thông tin và nội dung chi trả kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền và xem xét, giải quyết đúng theo quy định để trả lời cử tri.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở đã giải trình một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề án người có công với cách mạng; giải pháp thực hiện chính sách với người tham gia hoạt động kháng chiến và con em họ; quản lý công tác cai nghiện ma túy; giải pháp quản lý đàn bò giống hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững... Lãnh đạo Sở đề nghị HĐND các cấp tăng cường giám sát đối với việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội ở các địa phương...

Phát biểu kết luận, đại diện đoàn giám sát đề nghị thời gian tới ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm, các trường dạy nghề; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành mục tiêu đề ra. Đại diện đoàn giám sát cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

BƯỚC VÀO GIEO CÂY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành cây lạt đất, bước vào gieo cấy lúa mùa trà sớm với diện tích đạt trên 1.300ha, tập trung ở các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Thái Thụy.

Dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp, gây ngập úng cục bộ sẽ tăng dần vào tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ. Tập trung mọi nguồn lực gieo cấy kết thúc trước ngày 20/7 đồng thời chủ động dự phòng giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, gieo tăng từ 5 - 10% mạ ở trà cuối để dự phòng khi thời tiết bất thường gây ngập úng làm chết mạ.

Vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh gieo cấy 78.700ha, trong đó nhóm lúa chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích, nhóm lúa năng suất cao chiếm 70 - 75% diện tích.

NGÂN HUYỆN

Tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng

Sáng ngày 26/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy cho cán bộ tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Trong 1 ngày, gần 150 học viên là lãnh đạo, cán bộ một số ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được trang bị các kiến thức cơ bản về 12 nguyên tắc điều trị và chăm sóc người nghiện tại cộng đồng, phương pháp sàng lọc và đánh giá người sử dụng ma túy, các dịch vụ điều trị cho người nghiện ma túy, hướng tiếp cận và chăm sóc tại cộng đồng... Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, các học viên còn được tham gia chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn...

Việc tổ chức tập huấn các kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng sẽ giúp cán bộ tổ công tác cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả, giảm tỷ lệ người nghiện, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

200 học viên là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn chỉ hội trưởng chỉ hội phụ nữ các thôn trên địa bàn huyện dự hội nghị đã được truyền đạt 3 chuyên đề về phòng, chống tệ nạn xã hội: công tác phòng, chống ma túy, tình trạng xâm hại trẻ em và tệ nạn mại dâm; các giải pháp phòng, chống ma túy, mại dâm; các kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em... Đây là những nội dung được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm trong thời gian qua.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức và cách thức phòng, chống tệ nạn xã hội cho đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở, từ đó tổ chức các lớp truyền thông để nâng cao nhận thức cho chị em, góp phần phòng ngừa tệ nạn xã hội tại địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

LỰC LƯỢNG CÔNG AN

Bắt 44 vụ liên quan đến ma túy

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, sau 3 tuần ra quân (từ ngày 1 - 23/6), lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt 50 vụ, 80 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó đã thu giữ 113.368 gam ma túy các loại, triệt xóa 2 chuyên án, 1 đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh; tổ chức gọi hỏi, răn đe hơn 300 đối tượng liên quan đến ma túy, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý và đưa đi cai nghiện bắt buộc 120 trường hợp.

Cùng với tập trung đấu tranh triệt xóa các đường dây, tu điểm ma túy, lực lượng công an đã phối hợp với các sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các hoạt động liên quan đến ma túy. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tác hại của ma túy đối với sức khỏe của con người.

NGUYỄN TÙNG

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy (1/6 - 1/7/2019), khoảng 17 giờ ngày 24/6, tại khu vực cổng Thóc, Khu 7, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), lực lượng đặc nhiệm của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Quỳnh Diệp, sinh năm 1999, trú tại xã Thái Thụ (Thái Thụy) đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 gói chề phẩm Methamphetamine, khối lượng 20,2353 gam. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng, các đơn vị không phát hiện gì thêm. Qua đấu tranh, đối tượng Diệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tiến hành cùng cơ hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

TẮT ĐẠT

THỨC ĐẨY GIẢI NGÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc chậm giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, trên cơ sở đó bàn các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy việc giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn

vay ưu đãi nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định việc giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài là nhiệm vụ cơ bản của các bộ, ngành, địa phương; là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành dự toán

ngân sách nhà nước được giao. Chính vì thế, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan chủ quản, chủ dự án chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết các vướng mắc về đầu thầu mua sắm, thuế, giải phóng mặt bằng; theo dõi sát tiến độ từng dự án để kịp thời có đề xuất điều chuyển, điều chỉnh kế hoạch

vốn cho phù hợp; khẩn trương làm ngay thủ tục kiểm soát chi, gói đơn rút vốn ngay khi có đủ lượng hoàn thành. Các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường phối hợp trong việc giải ngân của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài; chủ động tham mưu ban chấp hành nghị định về quản lý vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài theo hướng thông thoáng dự án để kịp thời có đề xuất điều chuyển, điều chỉnh kế hoạch

đơn giản hóa cơ chế điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn cũng như cơ chế hạch toán và chuyển nguồn đối với vốn vay ODA, vay ưu đãi; rà soát tổng thể việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trong hàng đầu năm 2020 để kịp thời điều chỉnh và phân bổ vốn cho các dự án đang thiếu vốn, từ đó bảo đảm hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao trong giai đoạn 2016 - 2020.

VŨ THƯ

Chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ mạ mùa

Để phục vụ cấy lúa mùa, từ ngày 6 - 15/6, nông dân các địa phương của huyện Vũ Thư đã gieo gần 100ha mạ mùa tại các chân đất diệc mạ. Đến nay, mạ có từ 2 - 5 lá, sinh trưởng, phát triển tốt.

Qua điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, hiện tại, trên các trà mạ trường thành đã xuất hiện sâu đục thân hai chấm có mật độ từ 0,05 - 0,1 con/m², nơi cao 0,2 - 0,3 con/m², cục bộ có nơi từ 1 - 2 con/m². Ở rùng từ 0,1 - 0,3 ổ/m², nơi cao 0,5 - 1 ổ/m², cục bộ 3 - 4 ổ/m². Sâu non sẽ nở rộ từ 22 - 27/6. Rầy các loại mật độ trung bình 3 - 5 con/m², nơi cao 20 - 30 con/m². Cùng với chăm sóc, bón phân, bảo đảm nước cho mạ phát triển, huyện và các HTXNN khuyến cáo nông dân sớm tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm và rầy nâu cho toàn bộ diện tích mạ mùa. Những nơi có mật độ ổ trứng cao, nông dân chủ động phun lần 2 sau

TIỀN HẢI

Giá trị sản xuất tăng gần 13% trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Tiền Hải ước đạt 8.510 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt gần 2.300 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt trên 4.817 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 1.400 tỷ đồng... Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 34/34 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông mới. Phần đầu hết quý III/2019 Tiền Hải hoàn thành 9/9 tiêu chí, trở thành huyện nông thôn mới.

lần 1 từ 5 - 7 ngày và trước khi mang mạ ra ruộng cấy từ 5 - 7 ngày.

Chủ động chăm sóc tốt, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời không chỉ góp phần cho mạ mùa sinh trưởng, phát triển tốt



Nông dân xã Vũ Đoài (Vũ Thư) chăm sóc mạ mùa.

QUYNH LƯU

MANH THẮNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG